

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1200/ว 42



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

20 ตุลาคม 2551

เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 75 จังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 2. แผ่นบันทึกข้อมูล
 3. รายละเอียดงานบริการที่จะสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 4. เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดฯ เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด คำเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จังหวัดสามารถดำเนินการตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับรายละเอียดและแบบฟอร์มต่าง ๆ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้บรรจุไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูลที่ส่งมาด้วย 2 หรือสามารถเรียกใช้รายละเอียดดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. <http://www.opdc.go.th> หัวข้อ มติ ครม. และหนังสือเวียน

สำหรับงานบริการที่กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 พิจารณาเห็นชอบให้สำรวจงานบริการของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานที่ดินจังหวัดและสำนักงานที่ดินสาขา โรงพยาบาล สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด รายละเอียดและขอบเขตของงานบริการปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่ง เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ได้ ดำเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อให้ จังหวัดพิจารณา และขอให้จังหวัดแจ้งแก้ไขหรือยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและดำเนินการ จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8867, 9969

โทรสาร 0 2281 8279